



ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อพิจารณารับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น ซึ่งดำรงตำแหน่งบริหาร หรือข้าราชการประเภทอื่น ซึ่งมีลักษณะงานเทียบเคียงได้กับตำแหน่งบริหาร เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง

ผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์

เรื่อง ผลการคัดเลือกเพื่อพิจารณารับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น ซึ่งดำรงตำแหน่งบริหาร หรือข้าราชการประเภทอื่น ซึ่งมีลักษณะงานเทียบเคียงได้กับตำแหน่งบริหาร เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ (วังชมภูวิทยาคม) สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์

ตามที่คณะกรรมการคัดเลือกเพื่อพิจารณารับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น ซึ่งดำรงตำแหน่งบริหาร หรือข้าราชการประเภทอื่น ซึ่งมีลักษณะงานเทียบเคียงได้กับตำแหน่งบริหาร เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อพิจารณารับโอนฯ เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๗ และได้ดำเนินการคัดเลือกเพื่อพิจารณารับโอนฯ เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการคัดเลือกเพื่อพิจารณารับโอนฯ ได้ดำเนินการคัดเลือกเพื่อพิจารณารับโอนฯ เสร็จเรียบร้อยแล้ว อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๑๐๖ (๑๒) แห่งประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบคัดเลือกสำหรับข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๔๗ จึงประกาศผลการคัดเลือกเพื่อพิจารณารับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น ซึ่งดำรงตำแหน่งบริหาร หรือข้าราชการประเภทอื่น ซึ่งมีลักษณะงานเทียบเคียงได้กับตำแหน่งบริหาร เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ (วังชมภูวิทยาคม) สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ดังนี้

เลข ประจำ ตัว	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง/สังกัด	คะแนน สมรรถนะหลัก ทางการบริหาร (๑๕๐ คะแนน)	คะแนน คุณสมบัติ (๕๐ คะแนน)	คะแนน รวม (๒๐๐คะแนน)	คิดเป็น ร้อยละ	คัดเลือก ได้ลำดับ ที่
๐๐๑	นางสาวจรงค์ ตั้งละมัย	ผู้อำนวยการโรงเรียน โคกปรังวิทยาคม วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ อันดับ คศ.๓ สังกัด สพม. เขต ๔๐	๑๒๕.๘๐	๔๖.๖๐	๑๗๒.๔๐	๘๖.๒๐	๑
๐๐๒	นายชาติ พรมคำ	ผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านท่าเยี่ยม วิทยฐานะชำนาญการ อันดับ คศ.๒ สังกัด สพป.พช. เขต ๓	๑๒๒	๔๕.๘๐	๑๖๗.๘๐	๘๓.๙๐	๒

อนึ่ง การดำเนินการคัดเลือกเพื่อพิจารณารับโอนฯ ครั้งนี้ ผู้เข้ารับการคัดเลือกได้ตรวจสอบและรับรองตนเองแล้วว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งครบถ้วนตรงตามประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อพิจารณารับโอนฯ ดังนั้นหากภายหลังตรวจสอบพบว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องตามที่กำหนดไว้ แม้ว่าจะเป็นผู้คัดเลือกได้แล้ว หรือได้รับการแต่งตั้งแล้วก็ตาม คณะกรรมการคัดเลือกเพื่อพิจารณารับโอนฯ จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ และจะพิจารณายกเลิกการแต่งตั้งในกรณีที่ได้รับการแต่งตั้งไปแล้ว

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗

(นายบรรเทิง เกียรติพิริยะ)

ผู้ทรงคุณวุฒิใน ก.จ.จ. เพชรบูรณ์

ประธานกรรมการคัดเลือกเพื่อพิจารณารับโอนฯ